

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THANH OAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2264/UBND-NV  
V/v tiếp tục nâng cao chất lượng  
công tác khen thưởng trên địa bàn  
huyện Thanh Oai

Thanh Oai, ngày 13 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã tích cực quan tâm chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm động viên, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, qua thực tế, một số đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là khen thưởng đối với các tổ chức Hội, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Việc xét khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” ở UBND các xã, thị trấn còn thấp, có địa phương còn chưa thực hiện.

Thực hiện Công văn 2538/UBND-BTĐ ngày 24/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên địa bàn Thành phố, UBND huyện Thanh Oai đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, trong việc đề nghị các cấp khen thưởng, chịu trách nhiệm về thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc tôn vinh, khen thưởng cần đảm bảo khách quan, chính xác; có đánh giá tác động của cộng đồng, ý kiến của các ngành chức năng liên quan và dư luận xã hội.

2. Về khen thưởng đối với các tổ chức Hội

Căn cứ theo lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội, chuyên đề thi đua do cấp Hội nào phát động thì cấp Hội đó xét, khen thưởng. UBND huyện chỉ xem xét hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân các hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, thị trấn có thành tích xuất sắc tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng từ cấp huyện trở lên.



Việc đề xuất khen thưởng phải đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 10/HD-HĐTĐKT ngày 10/8/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng các Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Thanh Oai.

### 3. Về khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc phải thực hiện kịp thời, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Việc đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền của huyện, Thành phố, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp phải đảm bảo chặt chẽ về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Chỉ đề nghị khen thưởng những trường hợp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích thật sự tiêu biểu xuất sắc, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có hướng phát triển ổn định và bền vững, có nhiều đóng góp với cộng đồng và xã hội, có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Khi đề xuất khen thưởng phải đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND Thành phố về khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Thanh Oai.

### 4. Việc xét khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” ở UBND các xã, thị trấn

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá và xét khen thưởng cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền UBND các xã, thị trấn để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” theo điểm a, mục 2, Điều 43 và mức thưởng theo Điều 73 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Điều 8 của Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Căn cứ tổng số cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND các xã, thị trấn hàng năm được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, xã nào có số cán bộ,

công chức, người lao động danh hiệu "Lao động tiên tiến" đạt trên 50% tổng số cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã thì UBND xã đó được đề nghị Chủ tịch UBND huyện xét tặng danh hiệu tập thể "Lao động tiên tiến".

UBND huyện Thanh Oai giao phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc các nội dung trên và đánh giá kết quả thi đua hằng năm. /s

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TĐKT Sở Nội vụ;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Hội đồng TĐKT huyện;
- Lưu: VT, NV. (Hùng, 03b) th

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khánh Bình**